

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**VỀ Ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp**  
**Dương Văn Minh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng**

Tổ chức Dương Văn Minh xuất hiện và hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ những năm 1990. Đây là tổ chức bất hợp pháp, nội dung hoạt động trái với phong tục tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, chia rẽ nội bộ trong các dòng họ, làm ảnh hưởng xấu đến khối đại đoàn kết các dân tộc và an ninh, trật tự tại địa phương, gây tổn kém về kinh tế.... Tổ chức này cần phải được ngăn chặn và xóa bỏ.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, làm rõ âm mưu thủ đoạn và các hoạt động trái pháp luật của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh; thực hiện gọi hỏi, răn đe, cảm hóa một số đối tượng tuyên truyền cho tổ chức này; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Tuy nhiên, việc đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: số người theo tổ chức này vẫn còn rải rác ở 15 bản của 13 xã thuộc 04 huyện: Hòa An, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trà Lĩnh; hoạt động của tổ chức này ngày càng có biểu hiện phức tạp, đòi chính quyền công nhận tổ chức, có xu hướng công khai, thách thức chính quyền cơ sở...

Nguyên nhân của tình trạng trên là do thiếu cơ sở pháp lý trong chỉ đạo giải quyết các hoạt động của tổ chức này; sự phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan Trung ương và địa phương chưa đồng bộ; việc phát hiện, xử lý các hành vi, vi phạm của các đối tượng trong tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh chưa kiên quyết, triệt để.

Để tiếp tục ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện: Hòa An, Bảo Lâm, Trà Lĩnh, Hà Quảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bị ảnh hưởng của tổ chức này thấy rõ bản chất, bộ mặt thật của Dương Văn Minh; không tin, không theo và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", việc thực hiện "Quy ước nếp sống văn hóa của người Mông"; tranh thủ, phát huy tối đa vai trò người có uy tín trong cộng đồng, lực lượng hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt, hạt nhân gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và cuộc vận động.

2- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các địa phương có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh tiến hành phân loại đối tượng để có giải pháp đấu tranh phù hợp; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán và không trái với quy định của Nhà nước.

Quan tâm đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh nhằm bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

3- Công an tỉnh nắm chắc địa bàn và đối tượng tham gia tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh; có kế hoạch răn đe, gọi hỏi, đấu tranh đối với các đối tượng ủng hộ Dương Văn Minh; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn và không để các thế lực thù địch lợi dụng tổ chức này lôi kéo phục vụ ý đồ của chúng; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, trục xuất ra khỏi địa bàn những người không có hộ khẩu ở địa phương đến tạm trú không có lý do chính đáng. Phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức này.

4- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, các đồn biên phòng, các tổ công tác tại các địa bàn có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh phối hợp

với chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng không tin, không theo tổ chức này.

5- Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo 160 tỉnh, BCD TB 160 các huyện Hòa An, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trà Lĩnh khẩn trương xây dựng kế hoạch ngăn chặn cụ thể, triển khai đồng bộ nhằm xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh trên địa bàn.

6- Tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở những địa phương có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh; bố trí luân chuyển, điều động cán bộ là người dân tộc Mông, biết tiếng dân tộc Mông, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết tăng cường cho các địa bàn trọng yếu; chỉ đạo thành lập các tổ công tác thường xuyên bám nắm cơ sở.

7- Đối với các địa bàn chưa bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cấp ủy các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa có hiệu quả.

8- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo 160/TW tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên BCD, các ngành chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng tài liệu tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban Dân vận TW;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Các thành viên BCD 160 tỉnh;
- Các huyện, thị ủy;
- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn, đảng uỷ TT Tỉnh uỷ;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LDVP, CVTH, NC;
- Lưu VPTU

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Hà Ngọc Chiến**